

## 4 Thái Bình

## TỔNG KẾT 15 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 14/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Dự hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

## Tiếp tục phát huy giá trị...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 14/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến: 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 của năm 2019. Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ,

## GIAO BAN KHỐI DÂN VẬN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

chính trị của địa phương. Vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện trách nhiệm của các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về các Nghị quyết số 02, 03, 04, 05, 07 của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và một số dự án lớn của tỉnh, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục

## ĐOÀN ĐẠI BIỂU...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, nơi tưởng niệm hơn 51.000 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giữa các lập dân tộc, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng phôi mực niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương Thái Bình đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đội ngũ những người làm báo Đảng nguyện luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững phẩm chất, đạo đức của người làm báo cách mạng, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các địa phương tới dự.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, nhận thức các quan điểm phát triển KTTT của các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của nhân dân về mô hình HTX kiểu mới được nâng cao, từ chỗ chưa nhận thức đầy đủ, thống nhất đến nay đã từng bước hiểu rõ bản chất HTX kiểu mới, gắn với lợi ích của từng thành viên, thấy được vai trò, vị trí, tính tất yếu khách quan của KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, sau 15 năm triển khai Nghị quyết và hơn 7 năm kể từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 được thông qua, khu vực KTTT, HTX đã có bước

phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực, số HTX hoạt động hiệu quả không ngừng tăng lên, chiếm khoảng 57% trong tổng số HTX nông nghiệp, khoảng 50 - 80% trong tổng số HTX phi nông nghiệp.

Về tổ hợp tác (THT), đến nay, cả nước có hơn 101.400 THT, tăng 0,58% so với năm 2003; thu hút 1,34 triệu thành viên tham gia, doanh thu bình quân đạt 408 triệu đồng/THT/năm; thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/lao động/năm. Về HTX, toàn quốc có 22.861 HTX, tăng 59% so với năm 2003; thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia; doanh thu bình quân đạt hơn 4,4 tỷ đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt khoảng 36,6 triệu đồng/năm. Cả nước có 74 liên hiệp HTX, tăng 49 liên hiệp HTX so với năm 2003. Các liên hiệp HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh thu bình quân 1 liên hiệp là 944 triệu đồng/năm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, kinh nghiệm phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, tình hình

toàn bộ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong xu thế hiện nay, trước những biến đổi không ngừng của tình hình trong nước và quốc tế, công tác dân vận tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã làm rõ hơn những giá trị của tác phẩm khi vận dụng vào thực tiễn đời sống trên quan điểm, tư tưởng của Người; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm những kết quả nổi bật của ngành và địa phương mình đã đạt được thông qua thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định: Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là dịp để mỗi chúng ta tiếp tục nhận thức đúng, đầy đủ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Dân vận” của Bác mà còn làm sâu sắc hơn tư tưởng của Người về công tác dân vận, vận động quần chúng của Đảng trong tình hình hiện nay. Để tiếp tục phát huy giá trị lý luận và thực tiễn, ý nghĩa sâu sắc nội dung tác phẩm “Dân vận” của Bác trong

“Đoạn đường tư quản vệ sinh môi trường”, “Tiết kiệm từ phế liệu”, “Góc phố xanh”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong thời kỳ để xuất một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với từng đơn vị cần thực hiện trong quý IV/2019.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các đơn vị thành viên trong Khối Dân vận tỉnh đã đạt được trong quý III/2019 đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng

triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 ở trung ương và các địa phương. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: tốc độ tăng trưởng chậm, thiếu ổn định, tỷ lệ đóng góp vào GDP không cải thiện, chưa đạt được mục tiêu của Nghị quyết đề ra; chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế...

Đồng tình với định hướng phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định giữ vững quan điểm KTTT là thành phần kinh tế quan trọng cùng kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) phù hợp với cơ chế thị trường

công tác dân vận thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng thiết thực; lấy quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm trọng tâm công tác dân vận. Tiếp tục đổi chế hóa, hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Coi trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận của chính quyền các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu hoạt động. Phải triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức (giao tiếp trực tiếp, qua báo chí, qua mạng xã hội) để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thấy rõ lợi ích của các dự án, công trình kinh tế - xã hội đem lại cho dân, cho nước; không để các tệ lực thù địch chiếm giữ trung địa này gây nhiễu loạn tư tưởng nhân dân; phải nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư của người dân. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và hoạt động chuyên

tâm quý IV/2019, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh trung ương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh những tháng cuối năm; trong đó, chú trọng tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là ở những nơi còn vấn đề tồn đọng và tiềm ẩn phức tạp; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và tham mưu cấp

Đảng hướng tưởng nhớ và tìm hiểu rõ hơn về công lao, sự phát triển rực rỡ của vương triều Trần, các đại biểu bày tỏ niềm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của các thế hệ ông cha và sự gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử di tích, lễ hội của nhân dân địa phương.

Tại xã Độc Lập (Hung Hà), đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm tại khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Đoàn cũng đi tham quan khu du lịch sinh thái cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy); khu tưởng niệm cố Đại tướng Hoàng Văn Thái (xã Tây An, huyện Tiên Hải), khu lưu niệm Doanh điền sỹ Nguyễn Công Trứ (xã Tây Sơn, huyện Tiên Hải).

Tại các điểm đến, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo các địa phương thông tin nhanh về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với toàn tỉnh, các địa phương Hưng Hà, Thái Thụy, Tiên Hải đang bước vào chặng đường cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tăng tốc xây dựng huyện nông thôn mới. Huyện Hưng Hà là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thái Bình. Năm 2019, huyện Thái Thụy, huyện Tiên Hải đã được thẩm định chờ xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tại các địa phương, các đại biểu đại diện các cơ quan báo Đảng địa phương, các cơ quan báo chí trung ương đều bày tỏ tình cảm với vùng đất và con người Thái Bình; vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển, đổi thay của “Quê hương năm tấn”. Nhiều đại biểu mong muốn trong thời gian tới sẽ có sự tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các cơ quan báo Đảng địa phương với Báo Thái Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố với tỉnh Thái Bình nói chung không chỉ trong công tác tuyên truyền mà còn trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

định hướng xã hội chủ nghĩa, phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, tổ chức tham gia, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển của từng địa phương. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; chú trọng phát triển KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp, nông cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, góp phần hình thành chuỗi giá trị trong nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Để khắc phục những yếu kém, hạn chế còn tồn tại, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của KTTT, HTX; hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần KTTT trong đó chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên cả nước.

**LƯU NGÀN**

môn; đảng viên đi trước, làng nước theo sau; phải trọng dân, trung thành với dân, gần dân, sát dân, vui buồn cùng dân, có trách nhiệm với dân, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không chủ nghĩa cá nhân. Cán bộ dân vận phải có “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm, những việc lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Cán bộ định rõ trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, hàng năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của tập thể cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên. Chú trọng nhân rộng các tấm gương, cá nhân điển hình trong công tác dân vận.

Tại hội thảo, Ban Dân vận Trung ương đã trao thường cho 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi viết “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 của năm 2019.

**ĐÀO QUYÊN**

ủy, chính quyền biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc ngay từ cơ sở. Tiếp tục tham gia tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp thôn, cấp xã.

Tích cực tham gia chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác trao thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

***Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019***

## ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 14/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đến ngày 11/10, có 18/19 sở, ban, ngành đã đăng ký quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”; tiếp nhận 171 hồ sơ trong danh mục các thủ tục hành chính đăng ký giải quyết theo phương án “5 tại chỗ”, trong đó đã giải quyết được 65 hồ sơ theo phương án này.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo giải trình thêm một số vấn đề phục vụ các hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: nhân lực; trang thiết bị, phòng làm việc phục vụ cán bộ, công chức làm việc...

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị làm văn bản đề xuất để Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính lên phương án bố trí kinh phí thực hiện. Các sở, ngành, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tham khảo các mô hình trung tâm hành chính công các tỉnh bạn; làm đề xuất kết nối dữ liệu với các bộ, ngành trung ương; linh hoạt trong việc bố trí cán bộ làm việc, thời gian thực hiện các quy trình tại Trung tâm; đối với thủ tục dài ngày cần phân chia thời gian cho hợp lý để vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ vừa bảo đảm chất lượng công việc; tận dụng công nghệ thông tin để biết các hồ sơ, thủ tục được tiếp nhận, quy trình thực hiện đang diễn ra, từ đó bố trí, sắp xếp nhân lực giải quyết các hồ sơ vừa bảo đảm tiết kiệm thời gian, trả hồ sơ đúng hạn, vừa giảm số lượng việc, hồ sơ, nhân lực tại Trung tâm. Sở Nội vụ chú trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát danh sách, hướng dẫn cụ thể quyền lợi, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức chính thức và dự bị làm việc tại Trung tâm...

**KUÂN PHƯƠNG**

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Điều phối NTM trung ương về việc phối hợp tổ chức thăm mô hình NTM tiêu biểu của tỉnh Thái Bình, phục vụ hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thăm mô hình NTM tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo kế hoạch, đoàn đại biểu các cơ quan trung ương và đoàn đại biểu của tỉnh khoảng gần 300 người sẽ thăm mô hình NTM tiêu biểu tại huyện Quỳnh Phụ vào sáng ngày 18/10.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý các nội dung trong dự thảo kế hoạch về việc in băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; chuẩn bị các điều kiện tiếp đón; địa điểm tham quan, lộ trình di chuyển; bố trí cán bộ hướng dẫn du lịch; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối NTM trung ương nắm thành phần đoàn đại biểu, thời gian và lịch trình di chuyển. Các sở, ban, ngành liên quan cần chú chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiếp đón đoàn đại biểu bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn. Trong đó, Công an tỉnh có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bố trí xe dẫn đoàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các lộ trình di chuyển, các địa điểm đến, bố trí hướng dẫn viên thuyết trình cho các đoàn tham quan, tổ chức các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Sở Y tế có trách nhiệm bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị các vật tư y tế cần thiết phục vụ đoàn đại biểu. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về thành quả xây dựng NTM của tỉnh theo các phương tiện báo tin đại chúng. Các huyện, thành phố phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường; tăng cường chỉ đạo xử lý các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép via hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông. Đối với huyện Quỳnh Hn cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chuẩn bị những điều kiện cần thiết bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác trang trí tạo cảnh quan để đón đoàn đại biểu bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

## HỌP BAN CHỈ ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

kiếm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho các sở, ban, ngành, cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường làm công tác kiểm kê đất đai từ cấp tỉnh xuống cấp xã; xây dựng nhiệm vụ dự toán kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; chuẩn bị hồ sơ tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác kiểm kê đất đai, kiểm kê tình hình sử dụng một số loại đất theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến ngày 10/10/2019 đã có 5/8 huyện, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 7/8 huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác; 3/8 huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn chuyên môn; 1/8 huyện, thành phố đã lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của cấp huyện, cấp xã.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cần phải được tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, chính xác kết quả điều tra kiểm kê thực địa, nhất là về sử vụ phù hợp của số liệu và bản đồ với hiện trạng quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo; các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm kê đất đai. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu định kỳ tổ chức họp đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch cụ thể về việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí để việc kiểm kê đất đai hoàn thành đúng tiến độ. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh bám sát tiến độ, tiêu chí, yêu cầu kiểm kê đất quốc phòng, công an, hoàn thành đúng kế hoạch. Thống nhất cấp xã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, giao UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định đơn vị tư vấn phải đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc; quá trình nghiệm thu phải chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm hiệu quả. Thời gian hoàn thành kiểm kê đất đai đối với cấp xã ngày 16/1/2020, cấp huyện ngày 1/3/2020, cấp tỉnh ngày 16/4/2020.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG